

HALIMBAWANG LIHAM

Mahalagang Abiso

Minamahal na nangungupahan o may-ari ng ari-arian,

Ang mga Inspektor ng Pagpapatupad ng Code mula sa Lungsod ng San José Programang FAST ay nasa iyong kapitbahayan mula sa [petsa]. Ang mga inspektor ay maghahanap at maaaring mag-isyu ng mga sitasyon para sa mga paglabag sa panlabas na Code ng Munisipyo gaya ng nakalista sa pahina 2 ng abisong ito. Hindi iinspeksyunin ng mga inspektor ang loob ng mga ari-arian.

Binuo ng Lungsod ng San José ang **Programang Focus Area Service Team (FAST)** upang matulungan ang mga kapitbahayan na maging ligtas, linisin ang mga lugar kung saan maaaring umunlad ang mga residente. Nakatuon ang programa sa anim ng lugar sa San José na may mataas na dami ng mga reklamo tungkol sa mga paglabag sa panlabas na code.

Ang Code ng Munisipyo ng San José ay nagsasaad na ang mga residente ay maaaring masita at pagmultahin para sa mga paglabag sa panlabas na code. **Iwasan ang sitasyon na \$100 o higit pa** sa pamamagitan ng pagwawasto sa anumang mga paglabag bago ang mga petsa sa itaas. Tingnan ang pahina 2 para sa mga detalye. Kung ang iyong ari-arian ay walang paglabag, hindi mo kailangang gumawa ng anumang aksyon.

Higit pang matuto. Maghanap ng mga detalye at mapa ng mga lugar ng inspeksyon sa bit.ly/SJ-FAST-Tagalog.

Tingnan ang mga halimbawa ng mga paglabag. Panoorin ang aming video sa bit.ly/SJ-FAST-Tagalog.

Sumali sa isang virtual na pagpupulong para higit pang matuto. Ipapaliwanag namin kung paano itama ang mga paglabag.

Mga tanong? Mag-email sa FAST@sanjoseca.gov o tumawag sa (408) 793-6851

Mga ADA ng Akomodasyon: Upang hilingin ang dokumentong ito sa isang alternatibong format, o makatwirang mga akomodasyon upang lumahok sa isang Zoom meeting, mag-email sa FAST@sanjoseca.gov o tumawag sa (408) 793-6851 (boses) o 7-1-1 (TTY).

ITAMA ANG MGA PAGLABAG NA ITO BAGO DUMATING ANG MGA INSPEKTOR SA IYONG KAPITBAHAYAN

Iwasan ang isang sitasyon sa pamamagitan ng pagwawasto sa mga paglabag na ito bago ang mga petsa sa itaas. Ang mga sitasyon ay ipapadala sa koreo sa lingo pagkatapos ng inspeksyon. Magkakaroon ka ng 10 araw mula sa petsa ng sitasyon upang itama ang paglabag bago muling iinspeksyonin ang ari-arian. Ang pagkabisang itama ang paglabag bago ang muling pag-iinspeksyon ay maaaring magresulta sa mga karagdagang sitasyon at pagtaas ng multa. Ang mga halaga ng multa na ipinapakita sa ibaba ay para sa una, pangalawa, at pangatlong sitasyon para sa parehong paglabag. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bit.ly/SJ-FAST-Tagalog.

MGA PANLABAS NA PAGLABAG & MGA AKSYONG DAPAT GAWIN



Bandalismo: Alisin kaagad ang bandalismo. Maghanap ng mga tip sa bit.ly/SJRemoveGraffiti. **Aksyon:** Para sa tulong sa pag-alis ng bandalismo, bisitahin ang 311.sanjoseca.gov o tumawag sa 3-1-1.

Code ng Munisipyo 9.57.300, 9.57.310. *Mga Halaga ng Multa:* \$250, \$500, \$1,000



Basura / Mga Debris / Muwebles / Mga Aytem sa Mga Bakuran: Huwag mag-imbak ng mga debris, mga kasangkapan, tabla, piyesa ng sasakyan, mga gamit sa bahay, o basura sa isang lugar na nakikita mula sa kalye. **Aksyon:** I-clear ang mga aytem na ito mula sa ari-arian. Para sa malalaking aytem, mag-iskedyul ng libreng pickup sa gilid ng bangketa sa 311.sanjoseca.gov o tumawag sa 3-1-1. Alamin kung kailan naka-iskedyul ang isang Araw ng Basurahan sa iyong lugar sa pamamagitan ng pag-email sa beautifysj@sanjoseca.gov. Maaari kang magdala ng karamihan sa mga hindi gustong aytem para itapon.

Code ng Munisipyo 17.72.030, 17.72.570 - 17.72.575. *Mga Halaga ng Multa:* \$250, \$500, \$1,000



Mga sasakyang hindi mapatakbo: Huwag mag-imbak ng mga hindi gumaganang sasakyan sa isang lugar na nakikita mula sa kalye nang higit sa 72 oras. **Aksyon:** Kung maaari, ayusin ang sasakyan o itago ito sa garahe. Maaari kang maglagay ng isang sasakyang hindi mapatakbo sa isang gilid o likurang bakuran, ngunit dapat itong hindi bababa sa limang talampakan mula sa bakod o linya ng ari-arian at hindi maaaring harangan ang daan sa bintana ng kwarto o makikita mula sa kalye.

Tumawag sa **408-535-7770** para mag-iskedyul ng libreng pickup ng iyong hindi gustong sasakyan; dapat ikaw ang rehistradong may-ari. Higit pang matuto sa www.sanjoseca.gov/UnwantedCarPickup. Kung may sasakyang hindi mapatakbo na nakaparada sa iyong kalye, iulat ito sa 311.sanjoseca.gov o tumawag sa 3-1-1.

Code ng Munisipyo 17.72.030, 17.72.565. *Mga Halaga ng Multa:* \$250, \$500, \$1,000



Sobrang Laking Vegetasyon: Huwag hayaang lumaki ang mga damo nang higit sa 12 pulgada ang taas sa iyong ari-arian at sa gilid ng bangketa. Ang sobrang laki at patay na vegetasyon ay isang panganib sa sunog at maaaring kumupkop ng mga daga. **Aksyon:** Putulin ang damo, mga damo, at anumang tuyo o patay na vegetasyon. Itapon nang maayos o itabi ang mga basura sa bakuran para sa pag pickup.

Code ng Munisipyo 17.72.030, 17.72.525. *Mga Halaga ng Multa:* \$250, \$500, \$1,000



Paradahan sa Hindi Sementadong Ibabaw / Sementadong daanan sa Harapang Bakuran: Sa harapang bakuran, huwag iparada ang sasakyan sa damuhan, turf, graba, lupa, o iba pang hindi sementadong ibabaw. **Aksyon:** Iparada ang iyong mga sasakyan sa driveway, sa loob ng garahe, o sa kalye. Huwag na huwag magsemento sa harapang bakuran. Ikaw ay masisita at kakailanganing alisin ang semento.

Code ng Munisipyo 17.72.600. *Mga Halaga ng Multa:* \$100 para sa una at bawat sunod-sunod na paglabag.